



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
เรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

\*\*\*\*\*

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง เลื่อนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) นั้น

เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของนักศึกษา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้

**๑ การปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง**

กำหนดให้มีการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ อาคาร ๒๘ ,อาคาร ๓๖ ,อาคาร ๑๕ หรือสถานที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้ วัน เวลาและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

**๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกตั้ง**

กำหนดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่กำหนด ดังนี้

หน่วยเลือกตั้งที่ ๑	ชั้น ๑ อาคารนวัตกรรม
หน่วยเลือกตั้งที่ ๒	คณะวิทยาการจัดการ
หน่วยเลือกตั้งที่ ๓	อาคาร ๓๖
หน่วยเลือกตั้งที่ ๔	อาคาร ๒๘

**๓ คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง**

ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งชั้นชุดหนึ่ง เพื่อดำเนินการรับสมัครเลือกตั้งและจัดการเลือกตั้งจนกระทั่งแล้วเสร็จทุกขั้นตอน และรายงานผลการเลือกตั้งต่อมหาวิทยาลัยเพื่อประกาศผลการเลือกตั้งต่อไป

**๔ คุณสมบัติผู้มีสิทธิออกเลือกตั้ง**

เป็นนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมทุกชั้นปี ที่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยออกให้

หรือบัตรประจำตัวประชาชนต่อคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือหลักฐานอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

#### ๕ การลงคะแนนเลือกตั้ง

ในวันเลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

๑. แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือหลักฐานที่แสดงถึงความเป็นนักศึกษาที่มีสภาพนักศึกษาในปัจจุบันต่อคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
๒. ลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
๓. รับบัตรลงคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ๑ บัตร จากคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
๔. เข้าคูหาลงคะแนนเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ได้เพียงหมายเลขเดียว

การลงคะแนนเลือกตั้ง ให้ทำเครื่องหมาย X ในช่องซึ่งอยู่หลังช่องหมายเลขผู้สมัครแต่ละคนเท่านั้น หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ประสงค์ที่จะลงคะแนนเลือกผู้สมัครคนใดเลย ให้ทำเครื่องหมาย X ในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน

หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งโดยวิธีการทำเครื่องหมาย X หรือเครื่องหมายอย่างอื่นอย่างใดนอกเหนือจากนี้ นอกพื้นที่ ๆ กำหนดไว้ในช่องทำเครื่องหมายที่อยู่หน้าช่องหมายเลขผู้สมัคร และช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน จะถือว่าบัตรลงคะแนนบัตรนั้นเป็นบัตรเสียทันที

#### ๖ การนับคะแนนการเลือกตั้ง

เมื่อถึงเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกาตรง ของวันที่จัดให้มีการเลือกตั้ง ให้ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ประกาศปิดการแสดงตนเพื่อลงคะแนนเลือกตั้ง และให้ผู้ที่ไม่แสดงตนเพื่อลงคะแนนเลือกตั้งเท่าที่มีอยู่ลงคะแนนเลือกตั้งต่อไป จนเสร็จครบตามที่แสดงตนไว้ จากนั้นให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ปิดหีบการลงคะแนนเลือกตั้ง แล้วให้คณะกรรมการอำนวยความสะดวกเปิดหีบลงคะแนน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนบัตรเลือกตั้งกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนที่คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งจะเริ่มตรวจนับคะแนนที่หน่วยนับคะแนน ณ ห้อง CRU Innovation Club Supported by GSB ชั้น ๑ อาคารกิจการนักศึกษา จากนั้นเริ่มตรวจนับคะแนนการเลือกตั้ง บันทึกผลการนับคะแนนเลือกตั้ง และรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งต่อคณะกรรมการอำนวยความสะดวกเลือกตั้งทราบโดยเร็ว

#### ๗ ประกาศผลการเลือกตั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ภายในวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เว้นแต่มีผู้สมัครหรือนักศึกษาผู้มีสิทธิลงคะแนนร้องคัดค้านการเลือกตั้งโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษร เสนอต่อคณะกรรมการอำนวยความสะดวกเลือกตั้ง ภายใน ๑ สัปดาห์ หลังจากจัดการเลือกตั้งแล้วเสร็จ

และให้คณะกรรมการอำนวยความสะดวกเลือกตั้ง ดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิดปัญหาจากการจัดการเลือกตั้ง พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการสอบสวนข้อเท็จจริงให้มหาวิทยาลัยทราบภายใน ๑๕ วัน หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียน

ทั้งนี้ ให้ถือคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งเป็นที่สุด และภายหลังจากมีคำวินิจฉัยถึงที่สุดแล้ว ให้คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรศน์ พลเดช)  
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม